

# เมดิแคลให้ประกัน คุ้มครองทันตกรรม

หากคุณเป็นสมาชิกเมดิแคล สิทธิประโยชน์ที่คุณและบุตรจะได้จะรวมไปถึงความคุ้มครองทันตกรรม ดูภาพรวมประกันสุขภาพทันตกรรมที่เมดิแคลคุ้มครองในตารางด้านล่าง



บริการ	ทารก	เด็กเล็ก	วัยรุ่น	หญิงตั้งครรภ์	ผู้ใหญ่	ผู้สูงอายุ
การตรวจ*	☀	☀	☀	☀	☀	☀
การฉายรังสีเอกซเรย์	☀	☀	☀	☀	☀	☀
การทำความสะอาดฟัน	☀	☀	☀	☀	☀	☀
ฟลูออไรด์เคลือบฟัน	☀	☀	☀	☀	☀	☀
การอุดฟัน	☀	☀	☀	☀	☀	☀
การถอนฟัน	☀	☀	☀	☀	☀	☀
การบริการฉุกเฉิน	☀	☀	☀	☀	☀	☀
การให้ยากดประสาท	☀	☀	☀	☀	☀	☀
สารเคลือบปิดหลุมร่องฟัน กราม**		☀	☀			
รักษารากฟัน		☀	☀	☀	☀	☀
การจัดฟัน (เหล็กจัดฟัน)***			☀			
ครอบฟัน			☀	☀	☀	☀
ฟันปลอมบางซี่และฟันปลอม ทั้งชุด			☀	☀	☀	☀
ชุดเสริมฐานฟันปลอม			☀	☀	☀	☀
การขูดหินปูนและการเกลารากฟัน			☀	☀	☀	☀

\*นัดตรวจฟรีหรือจ่ายน้อยทุกหกเดือนสำหรับสมาชิกอายุต่ำกว่า 21 ปีและทุก 12 เดือนสำหรับสมาชิกอายุมากกว่า 21 ปี

\*\*มีประกันคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการทำสารเคลือบปิดหลุมร่องฟันกรามสำหรับวัยรุ่นจนถึงอายุ 21 ปี

\*\*\*สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติ

## ทารก

ควรมีการตรวจฟันครั้งแรกสำหรับบุตรของท่านหลังจากที่ฟันซี่แรกขึ้น แต่ไม่ควรล่าช้ากว่าเมื่อครบรอบวันเกิดขวบปีแรกของเด็ก ฟันน้ำนมมีความสำคัญยิ่งยวดต่อสุขภาพและพัฒนาการของบุตรของท่าน จะช่วยบุตรของท่านในการบดเคี้ยว การพูดและการยิ้ม

## เด็กเล็ก

เด็ก ๆ จะเริ่มมีฟันน้ำนมหลุด อย่างเร็วที่สุดเมื่ออายุถึงห้าขวบ ซึ่งเป็นตอนที่ฟันแท้เริ่มงอกขึ้นมา ติดต่อกับทันตแพทย์ทำสารเคลือบร่องหลุมฟันกรามเพื่อเป็นการช่วยปกป้องฟันกรามของบุตรของคุณให้ปราศจากฟันผุ

## วัยรุ่น

การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่วัยรุ่นชอบทำบ่อย ๆ จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นต่อการเกิดโรคเหงือกและฟันผุ วัยรุ่นที่ได้รับการตรวจฟันเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง แน่ใจว่าจะมีสุขภาพของปากดีไปจนกระทั่งเขาสู่วัยผู้ใหญ่

## หญิงตั้งครรภ์

การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างดีจะช่วยป้องกันปัญหาในช่วงตั้งครรภ์ หากคุณเป็นสมาชิกของเมดิแคล คุณจะได้รับการคุ้มครองในช่วงตั้งครรภ์รวมทั้งช่วง 60 วันหลังจากคลอดบุตร เวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพบทันตแพทย์คือช่วงไตรมาสที่สอง (ช่วงตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 13 ถึงสัปดาห์ 27)

## ผู้ใหญ่

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 กรมบริการการดูแลสุขภาพ (Department of Health Care Services, DHCS) ได้รื้อฟื้นให้ประกันสุขภาพทันตกรรมผู้ใหญ่สำหรับสมาชิกอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปโดยให้ความคุ้มครองทันตกรรมแบบครบถ้วน หากต้องการรายชื่อบริการที่มีประกันคุ้มครองฉบับสมบูรณ์ เขาดูได้ที่ [SmileCalifornia.org](http://SmileCalifornia.org)

## ผู้สูงอายุ

หากคุณอยู่ในวัยผู้ใหญ่สูงอายุ คุณจะมีแนวโน้มเป็นโรคเหงือกและมีปัญหาสุขภาพของปาก แต่คุณสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการแปรงฟันวันละสองครั้ง ใช้ไหมขัดฟันทุกวันและที่สำคัญที่สุด พบทันตแพทย์เป็นประจำ

ขอทราบข้อมูลประกันทันตกรรมที่คุณจะได้และค้นหาทันตแพทย์ใกล้บ้านที่มีประกันเมดิแคลคุ้มครองได้ที่ [SmileCalifornia.org](http://SmileCalifornia.org) หรือโทรติดต่อที่ **1-800-322-6384** ด้วยมีประกันทันตกรรมของเมดิแคล คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือจ่ายน้อยเมื่อเขาพบทันตแพทย์ วันนี้นัดหมายทำฟันเลยนะค่ะ

[SmileCalifornia.org](http://SmileCalifornia.org) | 1-800-322-6384

  
**smile,**  
**CALIFORNIA™**  
MEDI-CAL HAS DENTAL COVERED